

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Công văn số 5355/UBND-TH ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công Thương tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2024 về việc tăng cường sự lãnh đạo và hợp tác trong liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và xuất khẩu gạo bền vững trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Tham gia tiếp và làm việc với Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ về trao đổi phối hợp triển khai các hoạt động trong khuôn khổ đề án đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài. Làm việc, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi phục vụ hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo. Phối hợp xem xét, giải quyết đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ điều hành xuất khẩu gạo những tháng cuối năm 2023; Hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

2. Đẩy nhanh tiến độ kêu gọi thu hút đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới khu chợ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng để phục vụ cho việc di dời chợ Tân An và chợ An Lạc, theo tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

UBND thành phố đã thống nhất chủ trương di dời chợ Tân An, chợ An Lạc theo Công văn số 2938/UBND-KT ngày 27/7/2021. Chợ Hưng Thạnh, 4,8 ha, được quy hoạch tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng với mục tiêu di dời chợ Tân An, chợ An Lạc. Dự án xây mới Chợ và TTTM Hưng Thạnh đã có trong Danh mục dự án thu hút đầu tư tại TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 (Đợt 1) ban hành tại Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố. Sở Công Thương báo cáo công tác tham mưu xúc tiến kêu gọi đầu tư dự án chợ Hưng Thạnh như sau:

Thực hiện Thông báo số 128/TB-VPUB ngày 05/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố và Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng tại buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình hoạt động và di dời chợ Tân An, chợ An Lạc, Sở Công Thương đã gửi Phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến tiểu thương về việc di dời chợ Tân An, chợ An Lạc. Đến ngày 06/4/2021, Sở Công Thương có Báo cáo số 960/BC-SCT gửi UBND thành phố về kết quả lấy ý kiến tiểu thương chợ Tân An và An Lạc.

Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm và các sở ngành liên quan xây dựng nội dung quảng bá, xúc tiến, hướng dẫn nhà đầu tư quan tâm đến dự án Chợ Hưng Thạnh. Có 02 nhà đầu tư quan tâm đến dự án chợ Hưng Thạnh là Công ty CP Hoàng Long Quốc và Công ty TNHH Đất Việt An Giang. Sở Công Thương đã tổ chức các cuộc họp với các đơn vị liên quan và hai nhà đầu tư này.

Sở Công Thương đã đăng ký dự án chợ Hưng Thạnh vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

Ngày 06/12/2022, Sở Công Thương có Báo cáo số 3212/BC-SCT báo cáo Thường trực UBND thành phố báo cáo công tác triển khai, rà soát, đề xuất phương án tái định cư dự án chợ Hưng Thạnh. Đến ngày 23/2/2023, UBND thành phố có Công văn số 549/UBND-KT về việc thực hiện dự án Chợ Hưng Thạnh. Tại Công văn này, UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Dự án đầu tư chợ Hưng Thạnh đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng và quy hoạch được duyệt, báo cáo UBND thành phố xem xét trong tháng 3/2023.

Ngày 01/3/2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố có Công văn số 696/TTPTQĐ-PQL&PTQĐ gửi Sở Công Thương và UBND quận Cái Răng về việc cung cấp hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chợ Hưng Thạnh. Theo đó, Sở

Công Thương đã cung cấp những thông báo kết luận, văn bản cho chủ trương của UBND thành phố, báo cáo tổng hợp ý kiến tiểu thương và các văn bản liên quan cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có Báo cáo số 1161/BC-TTPTQĐ báo cáo UBND thành phố về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới chợ Hưng Thạnh.

Đến ngày 31/3/2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có Báo cáo số 1161/BC-TTPTQĐ báo cáo UBND thành phố về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới chợ Hưng Thạnh. Như vậy, hiện nay dự án đầu tư xây dựng Chợ Hưng Thạnh tại quận Cái Răng sẽ do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục tham mưu.

Về quy hoạch phát triển ngành thương mại, Sở Công Thương đã đề xuất đưa dự án Chợ và TTTM Hưng Thạnh vào Quy hoạch tích hợp của thành phố. Đồng thời, dự án Chợ và TTTM Hưng Thạnh cũng sẽ được giới thiệu tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào thành phố Cần Thơ diễn ra vào ngày 10/12/2023. Sở Công Thương hy vọng rằng tại Hội nghị này, dự án Chợ Hưng Thạnh sẽ có nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Khi dự án chợ Hưng Thạnh có nhà đầu tư và được xây dựng hoàn thành, khi đó thành phố sẽ thực hiện di dời 2 khu chợ Tân An và An Lạc như chủ trương ban đầu.

3. Rà soát, thực hiện di dời các trụ điện nằm giữa đường khi thực hiện mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các quận, huyện nói chung và huyện Vĩnh Thạnh nói riêng, để thuận tiện đi lại của người dân và đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư các tuyến điện trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, đảm bảo việc cung cấp đủ điện cho người dân sử dụng.

a) Đối với việc cử tri đề nghị di dời lưới điện (khoảng 5km) nằm trên đất ruộng của người dân từ Trung tâm xã Thạnh Thắng đến UBND xã Thạnh An:

Lưới điện từ Trung tâm văn hóa xã Thạnh Thắng đến UBND xã Thạnh An được đầu tư năm 2001 từ nguồn vốn lưới điện nông thôn với khoảng 05km đường dây trung, hạ áp hỗn hợp. Trụ điện được trồng trên đất ruộng, hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã làm đường nông thôn liên xã 6m phía trong (đường cách trụ điện dao động 5-7m). Ngày 15/3/2024, Sở Công Thương phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Điện lực Vĩnh Thạnh khảo sát thực tế hiện trường tuyến điện này. Kết quả khảo sát, đánh giá: Hiện tại lưới điện này do Điện lực Vĩnh Thạnh quản lý, vận hành đảm bảo an toàn điện. Hiện tại, chưa thể di dời tuyến điện này vì ngành điện chưa có vốn để di dời (vốn dự kiến để thực hiện di dời khoảng 3,7 tỷ đồng). Sở Công Thương đề nghị Công ty Điện lực thành phố

Cần Thơ xây dựng lộ trình di dời, báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Nam bố trí vốn để thực hiện di dời trong thời gian tới.

b) Đối với việc cử tri đề nghị di dời tuyến trung thế 3 pha áp E1, xã Thạnh An (khoảng 6km), hiện đang có 216 hộ nằm trong hành lang an toàn lưới điện:

Tuyến điện trung thế 03 pha áp E1 dài khoảng 06 km được xây dựng năm 1996 dọc theo đường lộ nông thôn phía bờ trái Kinh E1, nằm phía trước nhà dân. Năm 2009 địa phương xây dựng mới tuyến đường bộ kênh E (Tỉnh lộ 916) phía sau nhà dân nên người dân xây dựng nhà quay về hướng lộ mới nên đường dây điện đang vận hành trở thành nằm phía sau nhà, sau đó người dân xây dựng coi nói mở rộng xuống bờ kênh E1 (theo thống kê có khoảng 216 hộ có nhà, mái che nằm trong hành lang an toàn lưới điện). Qua khảo sát thực tế nhận thấy, hiện tại tuyến điện này đảm bảo các điều kiện về khoảng cách an toàn điện theo quy định. Trước đây đơn vị quản lý vận hành lưới điện (Điện lực Vĩnh Thạnh) có kiểm tra và có biên bản ghi nhận về việc các hộ dân cư nơi (kèm theo biên bản) tuy nhiên Điện lực Vĩnh Thạnh không kịp thời báo cáo UBND huyện Vĩnh Thạnh để chỉ đạo hoặc có phương án xử lý ngay thời điểm các hộ dân cư nói dẫn đến hiện trạng nhiều hộ dân cư nơi như hiện nay. Ngay thời điểm hiện tại, chưa thể thực hiện di dời tuyến điện này do ngành điện chưa có vốn để di dời (vốn dự kiến để thực hiện di dời khoảng 11 tỷ đồng). Sở Công Thương đã đề nghị Công ty Điện lực thành phố thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân sử dụng điện phải đảm bảo an toàn, đồng thời xây dựng lộ trình di dời lưới điện này ra tuyến lộ mới (tỉnh lộ 916) khi thực hiện nâng cấp hoặc cải tạo, báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Nam đề nghị bố trí vốn để thực hiện di dời trong gian tới.

c) Đối với việc cử tri đề nghị di dời trụ điện trung thế nằm ngay giữa đường tại bến đò Kinh B, ấp Phụng Quới B, thị trấn Thạnh An:

Trụ điện này trước đây nằm trong lề lộ nông thôn, tuy nhiên theo năm tháng, đường lộ nông thôn nằm sát mé sông bị sạt lở nên đường lấn vào phía bên trên trụ điện, làm cho trụ điện nằm giữa đường lên xuống Bến đò (đầu Kinh B). Trên cơ sở khảo sát thực tế và kết quả họp, Sở Công Thương đề nghị Công ty Điện lực thành phố phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai phương án di dời trụ điện để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lên xuống bến đò (hoàn thành trong quý II/2024).

d) Việc kéo hoàn thiện lưới điện trong khu dân cư và Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh:

Lưới điện Khu dân cư và Trung tâm hành chính huyện được đầu tư hoàn chỉnh năm 2012 (gồm lưới điện hạ áp ngầm và Trạm biến áp 160kVA) và đã

bàn giao cho Điện lực Vĩnh Thạnh tiếp nhận, quản lý vận hành để bán điện trực tiếp cho các hộ dân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian (20/01/2014 đến ngày 21/01/2015) Điện lực bị mất trộm 1.493m cáp ngầm hạ áp và 01 máy biến áp 160kVA. Hiện nay, Công ty Điện lực thành phố đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến xây dựng hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân trong khoảng tháng 10/2024. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Điện lực thành phố triển khai các giải pháp nêu trên và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân để theo dõi, chỉ đạo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục theo dõi, rà soát lại các chỉ tiêu ngành công thương và triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch, chương trình của ngành; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nỗ lực đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

2. Phối hợp, triển khai có hiệu quả các quy hoạch ngành trên cơ sở Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 1519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với sở, ngành liên quan hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy mạnh thực hiện các bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đã được ký kết. Tăng cường mời gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trọng điểm như: Trung tâm liên kết sản xuất chế biến thực phẩm nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Chợ đầu mối nông, thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm thương mại AeonMall, Trung tâm logistics hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Trung tâm Logistics hạng II gắn với cảng Cái Cui; hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, III và IV; hỗ trợ chủ đầu tư Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP) triển khai thực hiện các lĩnh vực liên quan thuộc ngành quản lý.

3. Tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, giao thương hàng hóa từ nay đến cuối năm 2024 như: Hội nghị ngành Công Thương 05 thành phố trực thuộc Trung ương tại thành phố Cần Thơ và tổ chức các chương trình hội chợ, kích cầu tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố,... Đồng thời, đề ra kế hoạch cụ thể các chương trình kết nối cung cầu, giao thương hàng hóa trong năm 2025 để đẩy nhanh tiêu thụ hàng hóa, nông sản nâng cao giá trị thương mại của thành phố.

4. Tăng cường gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với Đại sứ quán các nước để mở ra cơ hội làm cầu nối, hỗ trợ trong kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản và thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ; Tổ chức gặp gỡ giữa doanh nghiệp xuất khẩu (gạo, thủy sản, may mặc) với Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin, chính sách mới và cơ hội phát triển thị trường.

5. Tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chuỗi giá trị. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh lúa gạo, đặc biệt là Vùng lúa tham gia Đề án một triệu ha. Tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản (sầu riêng, vú sữa).

6. Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.

7. Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Trong đó, chia từng nhóm nhỏ các doanh nghiệp ngành công thương: doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp xuất nhập khẩu (gạo, thủy sản, may mặc), siêu thị, cửa hàng tiện lợi,... để giải quyết cụ thể những khó khăn, vướng mắc như: quy mô vốn, nhân công, đất đai, về sản xuất và mở rộng thị trường.

8. Phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi sát để tham mưu hỗ trợ Chủ đầu tư các KCN trên địa bàn các quận, huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Thốt Nốt trong việc đầu tư hệ thống điện 110kV, 22kV trong khu công nghiệp. Tiếp tục theo dõi nguồn vốn đối với dự án Cấp điện nông thôn để triển khai hoàn thành các dự án dở dang cấp điện cho người dân trên địa bàn các huyện từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ.

9. Triển khai thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện và tiết kiệm điện năm 2024 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

10. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố năm 2024 và Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động khuyến công năm 2024.

11. Tiến hành thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Công Thương đã được phê duyệt. Phối hợp các cơ quan ban ngành có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra về tình hình cung cầu xăng, dầu, hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố; đảm bảo nguồn cung xăng, dầu ổn định phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm bán hàng bình ổn, hoạt động bán hàng đa cấp, khuyến mại; kiểm tra hàng gian, hàng giả, kém chất lượng.

12. Tiếp tục triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số của ngành Công Thương, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, kinh tế số; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI năm 2024 của ngành công thương.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Công Thương kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Ông Nguyễn Ngọc Hề, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để biết);
- Lưu: VT, VP, H05.

GIÁM ĐỐC

Hà Vũ Sơn